

NGHỀ QUYẾT CỦA NỮNG VÀ THỜI TIỀN CƯỚC SỐNG

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện hiện nay

NGUYỄN NANG NAM (*)

Sau hơn 20 năm nói mỗi, mặc dù luôn nỗ lực trước những khó khăn, thời thách lớn ở trong nước, những biến động bất lợi của phong trào công nhân và công nhân quốc tế trước sự chống phá của các thế lực thù địch, những “vết sẹo” lịch sử phần nào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc nói mỗi ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử⁽¹⁾. Trong nội công ngoại chiến xây dựng Đảng, mặt trận đấu tranh giành quyền lãnh đạo của Đảng trong việc hoạch định đường lối, chính sách; trong tổ chức lãnh đạo thực hiện; nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tập sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho từng cán

bộ đảng viên, tổng tổ chức và cấp ủy đảng, nói chung là toàn Đảng, có ý chí phần nào vững bền, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nước ngoài; thông xuyên rèn luyện phẩm chất, năng lực, không ngừng nâng, nội dung, “đó hoa vi quy”; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái ở ngay trong ban lãnh đạo đảng, ở trong tổ chức đảng, có quan nói mình sinh hoạt, công tác, ở trong Đảng và trong xã hội, dùng cái đấu tranh chống các tổ chức, quan chức và hành động sai trái, thù địch.

Những nay cho thấy, nói với cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng là một tất yếu không thể thay đổi, bởi lẽ Đảng ta luôn giữ vai trò quyết định trong việc lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc, lựa chọn khâu nâng, xu hướng vận động cho nền kinh tế nước ngoài; trực tiếp đưa những chủ trương, đường lối, biện pháp đúng đắn, phù hợp với nhiều kiến thức của nước ngoài để thực hiện mục tiêu cách mạng; luôn sáng suốt, chủ động thực hiện những vấn đề có tính nguyên tắc để giữ vững sự ổn định và chính trị - nhiều kiến thức quyết định tiến hành công cuộc nói mỗi, bảo đảm cho nền kinh tế thị trường ở nước ngoài ta vận hành theo các quy luật khách quan của nó và theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

(*) Học viên Cao học, Viện Triết học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: *Vấn đề Nội hội nội biểu toàn quốc lần thứ X*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.67.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; chậm làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về số lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng; dần chui trong Đảng và trong xã hội con bù vi phạm. Kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực không nghiêm. Số oan kết, nhất trí ở không ít cấp ủy con yếu. Quan hệ giữa Đảng và nhân dân coi luic, coi nôi bù xoỉ mòn do những hạn chế yếu kém trong công tác tổ chức chính trị, công tác văn phòng quan chung, công tác tổ chức cán bộ công tác quản lý nhân dân và những khôi khôi phát sinh trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế - xã hội. Không ít tổ chức đảng yếu kém, nhất là ở cơ sở không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị, không nêu sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở thậm chí còn những tổ chức cơ sở đảng tê liệt, mất sức chiến đấu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan niệm, nông luá, chính sách của Đảng, giảm sút lòng tin, phải nhất lý tổ chức...

Trước thời trang nhö vậy, việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ cấp bách nhất, đây là thanh toán nêu tiến, coi y nghĩa hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay, khi cơ hội và thách thức đan xen nhau, rất nhiều vấn đề mới nảy ra, hôn luic nào hết chúng ta phải kiến nghị số lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng nâng tầm trí tuệ bảo đảm số trong sách, vững mạnh.

Nếu thời hiện coi hiệu quả việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn với việc thực hiện coi chiều sâu Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nội hội chúng ta phải tập trung giải quyết tốt một số vấn đề nêu sau:

Trước hết, phải coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tạo số thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng

Thực tiễn xã hội luôn vận động, biến đổi và phát triển không ngừng, số nghiệp cách mạng không nhằm giải thích xã hội cũ mà nhằm biến

đổi xã hội cũ thành một xã hội mới tốt đẹp hơn, vì thế nội luận nội hội nhận toán chủ quan phải không ngừng vận lên hoàn thiện mình, muốn vậy cần xuất phát từ thực tế tồn tại trong và hành động theo quy luật khách quan; đồng thời, Đảng cần phải không ngừng tối bồi dưỡng, nâng cao trí tuệ - đây là trí tuệ tổng hợp của mỗi đảng viên của Đảng, là trình độ lãnh đạo, nghệ thuật và khả năng quy tụ trí tuệ của toàn dân tộc, kể cả những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Đảng phải coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng bảo đảm số lãnh đạo vững chắc của Đảng, bảo đảm cho việc xây dựng nông luá và chủ trương vững chắc, khoa học, nhìn hướng cho số phát triển của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy ra trong số nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đảng cần môi trường và nâng cao chất lượng giáo dục những vấn đề lý luận và thực tiễn của số nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như tập trung làm sáng tỏ lý luận và mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; kịp thời tổng kết những kinh nghiệm và những vấn đề mới nảy sinh. Mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nhạy cảm nắm bắt tình hình, kịp thời tiến công đập tan mọi luận điệu phản tuyên truyền của địch. Nói biết, cần tập trung làm tốt việc thực hiện coi chiều sâu Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện số kết, tổng kết, nhận giải kiểm nghiệm, rút kinh nghiệm, nông viên, khen thưởng kịp thời. Làm tốt công tác nêu gương nên hình tiến tiến. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên và đảng viên phải gương mẫu trong lời nói và hành động, làm gương cho cấp dưới và quan chúng nhân dân.

Thứ hai, nội môi và hoàn thiện phòng thủ lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu phát triển đất nước

Nếu hoàn thành toán việc "nâng mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", Đảng không chểnh mảng vững mạnh về chính trị, tổ chức, tổ chức, cán bộ..., mà còn phải coi phòng thủ lãnh đạo khoa học, cho phép Đảng lãnh đạo xã hội bằng công luic, chiến lược, các nhìn hướng và chính sách và chủ trương công tác; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, nông viên, tổ chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên, ... "bảo

nam vớa năng cao vai trò lãnh đạo của Năng, vớa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, và người nông dân; khác phức khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện lam thay; phát huy sức mạnh tổng hợp của cải hệ thống chính trị"⁽²⁾, "thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Năng, Nhà nước với nhân dân".

Nội lực *mức đích, yêu cầu và nội dung của việc đổi mới, hoàn thiện phòng thủ lãnh đạo của Năng hiện nay*. Có thể nói, sự thành công hay không của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá những năm tiếp theo tùy thuộc một phần có bản và quan trọng vào việc đổi mới, hoàn thiện phòng thủ lãnh đạo của Năng. Bởi lẽ phòng thủ lãnh đạo là cách thức, phương pháp, bước đi để thực hiện nhiệm vụ, nội dung lãnh đạo, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho những lợi ích và cuối cùng thông qua phong trào hành động cách mạng của những nhân dân lao động, dõng ngôn của Năng.

Trong quá trình đổi mới và hoàn thiện phòng thủ lãnh đạo của Năng, trước hết, cần tiếp tục nắm chắc và quản trị tốt hơn nữa một số vấn đề và nguyên tắc *đăng cam quyết trong nhiều kiến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế và không ngừng hoàn thiện cơ chế vận hành của hệ thống chính trị*.

Thứ ba, năng cao phẩm chất chính trị cho nội ngũ cán bộ đảng viên, này mạnh cuối đấu tranh phong, chống tham nhũng, lãng phí.

Năng cao phẩm chất chính trị, xây dựng cho nội ngũ cán bộ đảng viên niềm tin và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Năng phải thông xuyên và kịp thời uốn nắn những nhân thức lệch lạc, những quan niệm mô hồ những biểu hiện dao động và tở tở, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Năng.

Cùng với nội cần phải năng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên và đấu tranh phong, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Năng, nhiệm vụ tiếp, thông xuyên của cải hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp uỷ và tổ chức đảng phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết, lâu dài,

phức tạp và khó khăn của cuối đấu tranh phong, chống tham nhũng, lãng phí; coi quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, coi hiệu quả ở Trung ương nên có sự trong Năng, Nhà nước và toàn xã hội; coi hệ thống giải pháp nâng bộ chỉ huy và coi hiệu lực và tuyên truyền, giáo dục và hành chính, và kinh tế tài chính và pháp luật, và thanh tra, kiểm tra và giám sát, và chế độ chính sách đãi ngộ và kỷ luật Năng; sự dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ năng cao chất lượng nội ngũ đảng viên vững mạnh

Mục tiêu chung là xây dựng nội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, coi kiên thức chuyê chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ này mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể gắn bó với nhân dân, daim nghi, daim lam, daim chịu trách nhiệm. Nội ngũ cán bộ phải nâng bộ có tinh thần thoải mái và phát triển, có sự lồng ghép và có cấu hợp lý.

Nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng nội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và người nông dân tổ chức các cấp, các ngành của hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ của toàn Năng, toàn dân, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cần có kế hoạch chu đáo, giải pháp nâng bộ chỉ huy và coi hiệu lực để thực hiện. Quan tâm xây dựng nội ngũ cán bộ trẻ cán bộ nội cần bộ dân tộc thiểu số cán bộ xuất thân từ công nhân, con em những gia đình có công với cách mạng.

Năng cao chất lượng nội ngũ đảng viên vững mạnh. Đây là một khâu có bản trong việc xây dựng Năng, có ý nghĩa quyết định nội với việc năng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Năng. Nhờ Hoà Chủ tịch đại: "Năng viên tốt thì chi bảo môi tốt" và Nghị quyết TW 6, Khoai X của Năng ta đã chæ rõ một trong những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Năng hiện nay là phải: giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Năng viên phải tốt giải rèn luyện đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công

(2) Năng Công sản Việt Nam. *Sđd.*, tr.281.

vô tư, giới hạn phạm vi chiến lược công sản, nâng cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân, chấp hành nghiêm chỉnh nhiều lời Nang, pháp luật Nhà nước. Các bộ ngành viên phải nêu gương mẫu trong quản lý giáo dục, thuyết phục gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Nang và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng năng viên, một mặt phải rèn luyện qua thực tiễn thực hiện các chủ trương, chính sách của Nang, pháp luật Nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở. Qua nội dung rèn luyện này, lối sống và năng lực tổ chức thực hiện của ngành viên.

Mặt khác, phải coi trọng việc giáo dục lý luận, nâng cao, chính sách của Nang, nâng cao trình độ kiến thức và quản lý kinh tế và nghiệp vụ cho các bộ ngành viên nhà nước phấn đấu. Trong thời kỳ qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Nang, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình nghiêm túc mang giáo dục, rèn luyện mỗi người ngành viên; xây dựng và thực hiện tốt chế độ kiểm tra giám sát của quan chức góp ý kiến phê bình các bộ ngành viên. Những các bộ ngành viên nào thoái hóa biến chất về chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, gây bè phái, chia rẽ nhà nước kiểm tra, xem xét và có kết luận rõ ràng vi phạm về nhiều lời Nang, pháp luật của Nhà nước phải kịp thời ngừng thì hành kỷ luật nghiêm minh theo đúng luật pháp, nếu làm trong sách nhiễu người các bộ ngành viên. Nếu với những ngành viên nào không thiết tha với Nang, giảm sút ý chí, thực sự không có tài dụng nói với công tác của Nang, phải nới ra khỏi Nang bằng các hình thức thích hợp. Việc kết nạp ngành viên mới phải nắm bắt đúng tiêu chuẩn theo nhiều lời Nang và quy định, chủ trương nên chất lượng mỗi người ngành viên.

Thời nam, cũng có tác động mọi quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nang với nhân dân

Cũng có và tác động mọi quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nang với nhân dân là một vấn đề và có ý nghĩa thiết thực cấp bách lại và có ý

nghĩa chiến lược lâu dài, là nền tảng cơ bản nắm bắt thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Nang. Cần biết, trong thời kỳ này mình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện kinh tế thị trường nền móng xã hội chủ nghĩa..., có những vấn đề nảy ra cần phải giải quyết theo một quan niệm và giải pháp nhất định về Nang cầm quyền, về nhân dân, về mối quan hệ giữa Nang cầm quyền với nhân dân, cụ thể là phải đưa vào dân nhà xây dựng Nang, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng Nang. Toàn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động trong các lĩnh vực đời sống xã hội theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; tổ chức Nang, các bộ ngành viên phải chú ý sự giảm sút của nhân dân; mỗi người, chủ trương chính sách của Nang và Nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, nếm lại lợi ích thực tế cho các tầng lớp nhân dân... này là những yêu cầu cơ bản nên gắn bó chặt chẽ mọi quan hệ mật thiết giữa Nang với nhân dân.

Sự lãnh đạo của Nang Cộng sản Việt Nam là nhân tố nắm bắt sự phát triển bền vững của đất nước. Các sự lãnh đạo của Nang mỗi một công việc lập dân tộc vững chắc, có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, có nhà nước của dân, do dân, vì dân theo đúng nghĩa và nhất là chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Nang gắn với việc thực hiện có chiều sâu Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách hiện nay, nắm bắt cho Nang ta thực sự là nâng cao cách mạng chính trị, là nói tiên phong của giai cấp công nhân, nông thôn là nói tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đây biểu trưng thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc./.

